

ไปให้ถึง ดาวอังคาร

มิเชลล์มีภารกิจ และทุกอย่างเริ่มต้น
ด้วยการเรียนรู้

โดย ลูซี่ สตีเวนสัน อีเวลล์
(เรียบเรียงตามเรื่องจริง)



สำหรับเด็กโต

เรื่องนี้เกิดขึ้น ในสหรัฐอเมริกา

มิเชลล์ตกมันฝรั่งใส่จาน เธอมองไปรอบๆ โต๊ะที่ครอบครัว
นั่งอยู่ เธอเป็นน้องคนสุดท้องในบรรดาพี่น้อง 10 คน
และพี่ๆ บางคนก็เรียนอยู่ในมหาวิทยาลัยแล้ว เธอชอบฟัง
พวกพี่ๆ พูดคุยกันเกี่ยวกับสิ่งที่พวกเขา กำลังเรียนรู้

“น้องอยากเรียนอะไรเมื่อเข้ามหาวิทยาลัย?” พี่ชายของเธอ
ถาม เขากำลังศึกษาเพื่อเป็นวิศวกร

“หนูยังไม่รู้เลยคะ” มิเชลล์ตอบ

“น้องก็เป็นวิศวกรได้นะ” เขาบอกกับเธอ “น้องฉลาด
มากๆ”

มิเชลล์ชอบความคิดนั้น เธอชอบคณิตศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ เธอเรียนสองวิชานี้ได้ดีด้วย เธอรู้ว่าพระเจ้าเป็น
เจ้าทรงต้องการให้เธอเรียนรู้ และเธอก็รู้ว่าพระองค์จะทรง
ช่วยเหลือเธอ

เมื่อมิเชลล์โตขึ้น เธอไปเรียนที่มหาวิทยาลัยเพื่อเป็น
วิศวกร เธอทำงานหนักเพื่อเรียนรู้ บางวิชายากมาก แต่มิเชลล์
ไม่เคยยอมแพ้

ขณะเรียนที่มหาวิทยาลัย เธอแบ่งปันพระกิตติคุณให้กับ
จอห์นเพื่อนร่วมชั้นเรียนของเธอ ต่อมาพวกเขาแต่งงานกันใน
พระวิหาร มิเชลล์จบการศึกษาและได้รับปริญญาโท เธอ
เป็นคุณแม่ เธอยังได้งานในฝันในการช่วยปล่อยจรวดเพื่อ
สำรวจอวกาศอีกด้วย! เธอเป็นหัวหน้าทีมและวางโครงการให้

กับทีมของเธอ

วันหนึ่งเจ้านายของมิเชลล์ขอให้เธอทำงานในโครงการ
พิเศษ เธอจะช่วยสร้างหุ่นยนต์ที่เรียกว่ารถแลนด์โรเวอร์เพื่อ
ส่งไปยังดาวอังคาร มิเชลล์ตื่นเต้นมาก! เธอออกแบบใหม่และ
ดำเนินการทดสอบเป็นเวลาหลายเดือน

แต่หลังจากเธอทำงานกับยานสำรวจดาวอังคารมาเกือบปี
แล้ว มิเชลล์กับสามีก็ได้รับวิดีโอคอลจากคนสำคัญ นั่นคือ
ประธานาธิบดี บิล คลินตัน “เราอยากเชิญให้คุณเป็นผู้นำคณะ
เผยแผ่” ประธานาธิบดีก็พูด “คุณจะได้รับการเรียกนี้ไหมครับ?”

มิเชลล์และจอห์นมองหน้ากัน การรับใช้งานเผยแผ่
หมายความว่ามิเชลล์จะต้องลาออกจากงานในฝัน เธอคง
พลาดการปล่อยยานสำรวจดาวอังคาร! แต่เธอรู้ว่าการรับใช้
พระเจ้าสำคัญกว่า เมื่อเธอรับบัพติศมา เธอสัญญาว่าจะทำทุก
อย่างที่พระองค์ทรงขอ

“รับคะ” เธอตอบ สามีของเธอพยักหน้า “พวกเราจะรับใช้”
ไม่กี่สัปดาห์หลังจากมิเชลล์และจอห์นเริ่มงานเผยแผ่
จรวดที่บรรทุกยานสำรวจดาวอังคารก็ออกเดินทาง มิเชลล์ไม่
ได้มีโอกาสเห็น แต่เธอกำลังทำสิ่งที่สำคัญ เธอแบ่งปันพระ
กิตติคุณและช่วยผู้สอนศาสนาในงานเผยแผ่ ทุกวันเธอติด

ป้ายชื่อสีดำที่เขียนว่า “ซิสเตอร์อามอส” โดยมีพระนามของพระเจ้า
ผู้ช่วยให้รอดอยู่ถัดลงมา

หลังจากผ่านไปเจ็ดเดือน ในที่สุดจรวดที่บรรทุกยานสำรวจก็
ไปถึงดาวอังคาร—ซึ่งอยู่ห่างออกไปกว่า 100 ล้านไมล์ (160 ล้าน
กิโลเมตร) ซิสเตอร์อามอสได้รับอนุญาตให้ดูการลงจอดทาง
ออนไลน์ เธอเชิญให้ผู้สอนศาสนามาดูด้วย

ซิสเตอร์อามอสรู้สึกประหม่า เธอและอีกหลายคนทำงานหนัก
มากเพื่อโครงการนี้! รถแลนด์โรเวอร์จะลงจอดอย่างปลอดภัย
หรือไม่?

รถลงจอดอย่างปลอดภัย! ทั้งคณะเผยแผ่ส่งเสียงเชียร์
จากนั้นซิสเตอร์อามอสแบ่งปันประกาศัยพยานของเธอ “พระเจ้า
เยซูคริสต์ทรงสร้างโลกนับไม่ถ้วน” เธอพูด “พระองค์ทรง
สร้างดวงดาว ดาวเคราะห์ และจักรวาลทั้งหมด พระองค์ทรง
ต้องการให้เราเรียนรู้ เติบโต และใช้ความสามารถของเราให้เกิด
ประโยชน์”

เธอยิ้ม เธอสำนึกคุณสำหรับวิธีที่พระเจ้าผู้เป็นเจ้าของ
ชีวิตของเธอ และเธอยังสำนึกคุณที่ได้เป็นผู้
สอนศาสนา—แบ่งปันความรักอันน่าอัศจรรย์
ของพระองค์ ●

ภาพประกอบโดย อลิซเบธ พอลเลอร์

